



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
(ฉบับที่ ๒)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้ส่วนงานวิชาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากรัฐบาลเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือขยายเวลาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประกาศให้ทราบเป็นลำดับไป

๒. สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ขยายระยะเวลาวันเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I เป็น F หรือ U และวันสุดท้ายของการประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญาโท/วันอนุมัติผลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตลอดจนวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ จากเดิมที่กำหนดตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (เดิม ๓๐ วัน) เป็น ๖๐ วันนับจากวันอนุมัติผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกรณีพิเศษ

๓. ในรายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า ที่เปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ส่วนงานวิชาการประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอก พิจารณาขอปรับกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม เช่น การมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ หรือให้เลื่อนรายวิชาฝึกงาน หรือรายวิชาสหกิจศึกษาไปในภาคการศึกษาในปีถัดไป หรือภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาถัดไป โดยให้นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาสุดท้ายได้

๔. การได้เกียรตินิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยในเกณฑ์ที่จะ ได้เกียรตินิยมตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอยู่ในระหว่างการประเมินผลวิชาโครงการพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ ในช่วงที่มี การขยายระยะเวลาวันอนุมัติผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา ตามข้อ ๒ หรือมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ฝึกงานหรือรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้ เกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน)

อธิการบดี